



ประกาศสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดสระบุรี
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับการคัดเลือกทนายความอาสาและทนายความอาสาอาวุโส
ประจำสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดสระบุรี

ตามประกาศคณะกรรมการทนายความอาสาและทนายความอาสาอาวุโสจังหวัดสระบุรี (กทอ.จังหวัดสระบุรี) ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ได้ประกาศรับสมัครและแต่งตั้งทนายความอาสาและทนายความอาสาอาวุโส เพื่อทำหน้าที่ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน อันได้แก่ การให้คำปรึกษาหารือทางกฎหมาย การให้ความช่วยเหลือในการจัดทำนิติกรรมสัญญา การให้ความช่วยเหลือในการประนอมข้อพิพาท การให้ความช่วยเหลือในทางอรรถคดี ประจำสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดสระบุรี และมีกำหนดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นทนายความอาสาและทนายความอาสาอาวุโส ประจำสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดสระบุรี ในวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๕ นั้น

สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดสระบุรี จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นทนายความอาสาและทนายความอาสาอาวุโส ประจำสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดสระบุรี กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการเข้ารับการคัดเลือก ดังต่อไปนี้

๑. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก

นายณรงค์ จันทรประสิทธิ์

๒. กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการเข้ารับการคัดเลือก

ดำเนินการคัดเลือกโดยการสัมภาษณ์ ในวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา เป็นต้นไป ณ สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดสระบุรี อาคารสำนักงานอัยการจังหวัดสระบุรี ชั้น ๑ ถนนพิชัยณรงค์สงคราม ตำบลปากเปรี้ยว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

๓. สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดสระบุรี จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ในวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ณ สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดสระบุรี

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายกิติพงษ์ มณีวงศ์)

อัยการผู้เชี่ยวชาญ สำนักงานอัยการภาค ๑
รักษาการในตำแหน่ง อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและ
ช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดสระบุรี